

LỢI ÍCH CỦA CƠ CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ & BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ MANG LẠI CHO DN

Vậy tại sao chúng ta lại cần xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ & bộ quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp của mình?

Để giúp anh chị trả lời câu hỏi này, ngay bây giờ tôi sẽ điếm qua về những lợi ích mà nó mang đến cho doanh nghiệp nhé.

- Đầu tiên, việc xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử là một trong những biện pháp hiệu quả để doanh nghiệp quản trị công ty tốt, hướng tới phát triển bền vững thông qua việc đảm bảo thực hiện các cam kết với những bên liên quan.
- Hai là, với một cơ chế kiểm soát nội bộ vững mạnh đi kèm bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ, thích hợp sẽ phát huy hiệu quả các chức năng giám sát và việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận/không tuân thủ pháp luật có thể được thực hiện sớm hơn. Điều này hoàn toàn trái ngược với một doanh nghiệp với cơ chế kiểm soát nội bộ bị suy yếu kèm theo bộ quy tắc ứng xử lỏng lẻo, chức năng quản trị và kiểm soát sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn, dẫn đến tăng cơ hội cho các hành vi gian lận hoặc không tuân thủ pháp luật và các quy định. Từ đó, có thể gây ra những thiệt hại to lớn làm ảnh hưởng đến uy tín & hoạt động của doanh nghiệp.
- Bên cạnh đó, cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử hữu hiệu cũng giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp phân tích được các nguy cơ, các yếu tố và đối tượng chịu trách nhiệm để sửa chữa các lỗ hổng, đồng thời kiểm soát các hoạt động trong tương lai.
- Và cuối cùng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử giúp ngăn ngừa các hành vi gian lận/không tuân thủ pháp luật (trong đó có hành vi hối lộ) thông qua việc làm giảm cơ hội nguy trang đối với các hành vi này và kiểm soát các yếu tố như động cơ, sự biện minh cho hành vi, từ đó giúp ngăn chặn hành vi hối lộ, thúc đẩy hoạt động phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh.

Có thể thấy rằng, việc xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử là một điều vô cùng quan trọng tại doanh nghiệp vì những lợi ích to lớn mà nó mang lại.

Vậy làm thế nào để có thể xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ & bộ quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp và triển khai nó một cách hiệu quả? Hãy cùng tôi tìm hiểu ở những nội dung tiếp theo nhé.